



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๒ (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด)
โครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา จึงกำหนดให้การจัดทำผั่งน้ำต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งในระหว่างการจัดทำผั่งน้ำต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย ๔ ครั้ง สำหรับการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว ๑ ครั้ง เป็นการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการศึกษาและแผนการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การจัดทำผั่งน้ำเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผั่งน้ำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้กำหนดการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ ๒ (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่รับทราบ และร่วมพิจารณาร่างผั่งน้ำ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ (ลุ่มน้ำปิง) ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เวที ดังนี้

เวทีที่ ๑ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

เวทีที่ ๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมซากังราว รีเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวนันทา เจริญผล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๘๕ ๒๖๗๗ หรือนายอาริยะ พิภพทอง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๖๕๓๙ ๕๙๘๒ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตาม QR code ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการจัดทำผั่งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน



QR code